

CHƯƠNG TRÌNH & ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ

từ THẢO DƯỢC S-HERB CSK

Ngày 10/8/2023 tại Hà Nội, Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ Khởi nghiệp ĐHQGHN phối hợp cùng Công ty Cổ phần KisStartup đã tổ chức thành công Tọa đàm và Công bố Chương trình “Ươm tạo doanh nghiệp và giải pháp công nghệ từ thảo dược S-Herb CSK”. Chương trình diễn ra với sự tham gia của hơn 60 khách mời là các Lãnh đạo của các Khoa, Viện nghiên cứu, Doanh nghiệp, Nhà khoa học trong lĩnh vực dược liệu, thảo dược,...

Tại sự kiện, PGS. TS. Trương Ngọc Kiểm - Giám đốc Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ Khởi nghiệp (ĐHQGHN) cho biết: S-Herb CSK là chương trình ươm tạo doanh nghiệp đầu tiên được xây dựng bài bản dựa trên thế mạnh nghiên cứu của Đại học Quốc gia Hà Nội về hóa học, sinh học, dược liệu; được đồng hành bởi KisStartup - tổ chức Tư vấn & Đào tạo về Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp với mạng lưới kết nối toàn cầu; được được tư vấn và hỗ trợ chuyên môn bởi các nhà khoa học hàng đầu trong và ngoài ĐHQGHN. Mô hình vườn ươm S-Herb hướng tới mục tiêu gia tăng giá trị của các sản phẩm thảo mộc, thảo dược, dược liệu, gia vị hiện có; thương mại hóa các công nghệ liên quan, phát triển vùng trồng dược liệu đạt chuẩn...

Bà Nguyễn Đặng Tuấn Minh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần KisStartup tiết lộ: các dự án tham gia Chương trình sẽ được tiếp cận với các chương trình tài trợ, giải thưởng của các tập đoàn lớn như Mitsui Chemicals, kết nối, xúc tiến xuất khẩu tại thị trường quốc tế như Canada, Úc, Nga, Đông Nam Á, Hàn Quốc, Nhật Bản... tạo thành kết nối chặt chẽ giữa nghiên cứu và thương mại hóa thông qua mở rộng mạng lưới hợp tác với các nhà đầu tư cùng



CHƯƠNG TRÌNH ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP, GIẢI PHÁP SÁNG TẠO TỪ THẢO DƯỢC

S - H E R B C S K



các tập đoàn trong và ngoài nước.

Chương trình được thiết kế cho các dự án là các doanh nghiệp từ 0 - 5 năm tuổi trong lĩnh vực dược liệu, bao gồm công nghệ và cả không sử dụng công nghệ (ví dụ vùng nguyên liệu). Khi tham gia S-Herb, các nhóm dự án sẽ được: đào tạo về sử dụng các công cụ xây dựng mô hình kinh doanh hiệu quả; huấn luyện cầm tay chỉ việc thực hiện các nội dung được đào tạo trực tiếp trên dự án; hỗ trợ thương mại hóa công nghệ/ sản phẩm, đầu tư / kết nối đầu tư cho các dự án bằng hỗ trợ mềm và tài chính, được chương trình đồng hành và phát triển cùng các dự án trong 4-10 năm vì mục tiêu tạo tác động và bền vững cũng như được kết nối mạng lưới quan trọng giúp dự án phát triển gồm đối tác, khách hàng, các chương trình thực hiện tại KisStartup & KisImpact.

Đặc biệt, các dự án tham gia chương trình sẽ được tiếp cận với các chương trình tài trợ, giải thưởng của các tập đoàn lớn như Mitsui Chemicals, kết nối, xúc tiến xuất khẩu công nghệ tạo tác động tại thị trường quốc tế như Cannada, Úc, Nga, Đông Nam Á, Hàn Quốc, Nhật Bản...

Chương trình sẽ triển khai từ tháng 8/2023 đến hết tháng 4/2024 và sẽ đồng hành phát triển cùng các dự án trong năm năm tiếp theo.